
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าเกษม  
สมัยประชุมสามัญสมัยท่ี ๑ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
วันที่  ๑๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕  เวลา ๑๐.๐๐น. 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าเกษม 
*************************************** 

ผู้มาประชุม 
๑. นายมังกร  แก้วพัฒน์  ประธานสภาเทศบาลต าบลท่าเกษม 
๒. นางสมส่วน  ธูปทอง  รองประธานสภาเทศบาลต าบลท่าเกษม 
๓. นายศรีนวน  อ าพัฒน์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าเกษม เขต ๑ 
๔. นายสมบูรณ์  ยรรยง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าเกษม เขต ๑ 
๕. นายส ารวย  บุญโต  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าเกษม เขต ๑ 
๖. นายสามารถ  วงค์ศรีทา  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าเกษม เขต ๑ 
๗. นายมานพ  เพาะแป้น  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าเกษม เขต ๑ 
๘. นายธนาพล  ริยะตานนท์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าเกษม เขต ๒ 
๙. นายณรงค์  พิดา   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าเกษม เขต ๒ 
๑๐. นายแสวง  จันทกุมาร  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าเกษม เขต ๒ 
๑๑. นายสิทธิ์  สาพล   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าเกษม เขต ๒ 
๑๒. นายประวิท  ผลาหาญ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าเกษม เขต ๒ 
๑๓. นายวิบูลสุข  ตัณจักรวรานนท์ ปลัดเทศบาลต าบลท่าเกษม/เลขานุการสภาฯ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายวิเชียร  สุคนธประทีป  นายกเทศมนตรีต าบลท่าเกษม 
๒. นายสังขาล  จันลา  รองนายกเทศมนตรีต าบลท่าเกษม 
๓. นางสาวรุจิรา  พงศ์พันธ์พิเชฐ รองนายกเทศมนตรีต าบลท่าเกษม 
๔. นายจ าเนียร  บ่างสมบูรณ์  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
๕. ด.ต.ฐากฤชภ์  ทองเกิด  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
๖. นางสาวเกตน์นิภา  ไกรจะบก รองปลัดเทศบาล 
๗. นายสุริยา  ผลาหาญ  หัวหน้าส านักปลัด 
๘. นายณดนธ์  พรศิลป์  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๙. นางศิริพร ชาญชาติณรงค์  ผู้อ านวยการกองคลัง 
๑๐. นางสาวกุลนันท์  ปลอดแก่นทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๑๑. นายอ านวยโชค  ภูมิวาลย์  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
๑๒. นายเนตรวัฒน์  ใจสุข  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (งานป้องกัน) 
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เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. 
นายวิบูลสุข  ตัณจักรวรานนท์  เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เลขานุการสภา ฯ   หัวหน้าส่วนราชการ เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วผมขอกราบเรียนเชิญท่าน 
      ประธานสภากรุณาจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยครับ ทุกท่านยืนขึ้นครับ
      (ประธานสภาจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย) ผมขออนุญาตท่าน 
      ประธานสภาอ่านประกาศเทศบาล 
        ประกาศสภาเทศบาลต าบลท่าเกษม 
      เรื่อง   เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าเกษม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑
              ครั้งที่ ๑  ประจ าปี ๒๕๖๕ 
       ตามทีส่ภาเทศบาลต าบลท่าเกษม ได้มีมติในการประชุมสภา 
      เทศบาลต าบลท่าเกษม เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ก าหนการประชุม
      สภาเทศบาลต าบลท่าเกษม สมัยสามัญ สมัยที่แรก ประจ าปี ๒๕๖๕  
      ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ มีก าหนด  
      ๓๐ วันนั้น 
       ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราช 
      บัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
      ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม 
      สภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๒๑ และข้อ ๒๒ และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 
      ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔  จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าเกษม  
      สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ 
      ถึงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕      
            
       จึงประกาศเพ่ือโปรดทราบโดยทั่วกัน 
         ประกาศ ณ วันที่  ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕  
 
             มังกร  แก้วพัฒน์ 
          (นายมังกร  แก้วพัฒน์)   
           ประธานสภาเทศบาลต าบลท่าเกษม 
      ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าเกษม สมัยประชุมสามัญ
        สมัยที่ ๑  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
        วันที่  ๑๗  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. 
      ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
      ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม   
      ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องที่เสนอใหม ่
        ๓.๑ พิจารณาโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง เทศบัญญัติ
        งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
        ๓.๒ การก าหนด จ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี  
        ๒๕๖๕ ระยะเวลา และวันเริ่มต้นประชุม สมัยสามัญ 
        ประจ าปี ๒๕๖๕ วันเริ่มสมัยประชุมและระยะเวลาของ
        สมัยประชุมสมัยแรกของปี ๒๕๖๖   
      ระเบียบวาระท่ี ๔ ญัตติอ่ืนๆ 
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      บัดนี้ที่ประชุมพร้อมแล้วขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลต าบล 
     ท่าเกษมได้กรุณากล่าวเปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าเกษมและด าเนินการ
     ตามระเบียบวาระต่อไปครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 
นายมังกร  แก้วพัฒน์  - เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ทราบ 
ประธานสภาฯ     ๑. ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบว่าให้รับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายด้วย
     นะครับ 
      ๒. ขณะนี้ได้มีการเปลี่ยนชื่อเมืองหลวงโดยราชบัญฑิตยสภา ประกาศ 
     เปลี่ยนชื่อเมืองหลวงใหม่ให้ถูกต้องและชัดเจน จาก Bangkok (แบงกอก) เป็น  
     Krungthep Maha Nakhon (กรุงเทพมหานคร) 
      ๓. แนะน าตัวข้าราชการและพนักงานสถานธนานุบาลเทศบาลต าบล 
     ท่าเกษม 
       ๓.๑ นางสาวนันท์นัท พรมทัด ต าแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาล
     เทศบาล ต าบลท่าเกษม 
       ๓.๒ นางสาวนิสาคร จันทร์แก้ว ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสถานธนา 
     นุบาลด้านการบันทึกข้อมูลการจ าน า 
       ๓.๓ นายพงษ์ศักดิ์  สีหนาท  ต าแหน่ง พนักงานรักษาสถานที่และ
     ท าความ สะอาด 
       ๓.๔ นายพีรพัฒน์  ชัยประสิทธิกุล ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสถาน 
     ธนานุบาลงานด้านการรักษาของ 
      ผู้จัดการสถานธนานุบาลขอความร่วมมือทุกท่านฝากประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่
     สนใจเข้ามาใช้บริการกันให้มาก  
นายวิเชียร สุคนธประทีป  - กระผมในนามผู้บริหารเทศบาลต าบลท่าเกษม ขอยินดีต้อนรับผู้จัดการคนใหม่ 
นายกเทศมนตรีต าบลท่าเกษม พ่ีงได้รับการบรรจุ ภูมิล าเนาจังหวัดนครราชสีมา ก็ขอฝากพนักงานในสถาน 
     ธนานุบาลทั้ง ๓ คน ให้ค าแนะน าด้วย ส่วนในเรื่องการประชาสัมพันธ์ก็ได้ด าเนินการ
     อยู่ในหลายช่องทาง ขณะนี้ก็มีทางสถานีวิทยุ ๑๐๓.๒๕ นะครับ 
      ๔.รายงานการตรวจสอบและติดตามสถานะการประเมินคุณธรรมและความ
     โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 
     Assessment:ITA) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
นางสาวเกตน์นิภา ไกรจะบก - เรียนท่านประธานสภา ท่านนายก ท่านสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
รองปลัดเทศบาล  ดิฉัน นางสาวเกตน์นิภา ไกรจะบก รองปลัดเทศบาล ขออนุญาตรายงานการ 
     ตรวจสอบและติดตามสถานะการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ 
     ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) 
     ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตามที่ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
     สระแก้ว ได้แจ้งก าหนดการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
     การด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และประกาศ 
     ส านักงานป.ป.ช. เรื่อง ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ 
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     ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ 
     พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐได้ใช้ส าหรับประกอบการก ากับและวาง
     แผนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ตามแผนแม่บท
     ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.  
     ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) เทศบาลต าบลท่าเกษม ได้ด าเนินการตรวจสอบสถานการน าเข้า
     ข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) และข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ของ
     เทศบาลต าบลท่าเกษม  

๑. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( IIT) ประจ าปี ๒๕๖๕ 
จ านวนผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับการอนุมัติ ๓๘ ราย 

๒. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจ าปี ๒๕๖๕ 
จ านวนผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับการอนุมัติ ๗๕ ราย 

ซึ่งคือข้อมูลที่ผู้บริหารเป็นผู้อนุมัติ ทั้งนี้ ได้ด าเนินการครบถ้วนทุกข้ันตอน  
ตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
 ๕. เร่งรัดการด าเนินงานจากสถานการณ์โควิดในไตรมาส ๑ และไตรมาส ๒ 
ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

นายณดนธ์ พรศิลป์ - เรียนท่านประธานสภา ท่านนายก ท่านสมาชิก ผมขอกล่าวถึงสถานการณ์โควิด 
ผอ.กองสาธารณสุขฯ ที่ก าลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้และแผนการด าเนินงาน  

- สถานการณ์โควิดประจ าเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ พบผู้ติดเชื้อ ๖ ราย 
  ชุมชนย่อยที่ ๒ จ านวน ๑ ราย ชุมชนย่อยที่ ๓ จ านวน ๒ ราย ชุมชนย่อยที่ ๔ 

จ านวน ๒ ราย และโรงเรียนท่าเกษมพิทยา จ านวน ๑ ราย โดยมีการแจกถุงยังชีพ
ช่วยเหลือเบื้องต้น ผู้ป่วยที่แยกกักตัวที่บ้าน Home Isolation และได้จัดซื้อชุด
ตรวจ ATK จ านวน ๕๐๐ ชุดโดยใช้งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
เพ่ือใช้ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 - ไข้ เลือดออกที่ยังไม่มีรายงานสถานการณ์ไข้ เลือดออกเนื่องจาก
สถานการณ์โควิดค่อนข้างรุนแรงกว่า แต่โรคไข้เลือดออกก็ถือเป็นภัยเงียบแต่ใน
ขณะนี้พ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลท่าเกษมยังไม่มีรายงานไข้เลือดออก แต่เขตอ าเภอ
เมืองสระแก้วมีการรายงานอย่างต่อเนื่อง การรณรงค์ไข้เลือดออกจะท าไตรมาสละ 
๑ ครั้ง คือ ตุลาคม –ธันวาคม ได้ด าเนินการไปแล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ – ๒๖ พฤศจิกายน 
๒๕๖๔ และในไตรมาส ๒ มกราคม  - มีนาคม จะท าในวันที่ ๒๑ – ๒๕ มีนาคม 
๒๕๖๕ การจัดซื้อทรายอะเบท และน้ ายาพ่นได้ด าเนินการจัดซื้อเรียบร้อยแล้ว 
 - ขอขอบคุณท่านสมาชิกที่ เข้าร่วมโครงการมหกรรมสุขภาพซึ่ ง ใช้
งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ด าเนินการ โดยจะด าเนินการถึงเดือน
กันยายนนี้มีกิจกรรมเต้นแอโรบิก วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา ๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. ขอ
ความร่วมมือประชาสัมพันธ์ขณะนี้มีประชาชนสนใจเข้าร่วมกิจกรรม 
 - โรคพิษสุนัขบ้า เรื่องการจัดซื้อวัคซีนอาจไม่ทันเดือนมีนาคม ต้องไป
ด าเนินการในเดือนเมษายน ข้อมูลสุนัข แมวก็มีแล้ว ประมาณ ๑,๔๕๐ ตัว  ให้ 
อสม.ส ารวจ 
 



-๕- 
นายวิเชียร สุคนธประทีป  - โดยปกติภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี จะมีหนังสือสอบถามเรื่องวัคซีน 
นายกเทศมนตรีต าบลท่าเกษม     หากไม่สามารถด าเนินการได้ ต้องหาข้อมูลชี้แจงให้ทราบด้วยนะครับ  
 
ที่ประชุม   - รับทราบ    
 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
นายมังกร แก้วพัฒน์  - รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าเกษม สมัยสามัญสมัย ๔ ครั้งที ่๒ 
ประธานสภาฯ   เมื่อวันที่ ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๖๔ มีท่านใดสงสัยหรือไม่ขอให้ตรวจสอบ  
     รับรองหากไม่มีข้อแก้ไขขอให้สมาชิกฯรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ 
     ครั้งก่อน (ยกมือ)   
มติที่ประชุม   - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญสมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ 
     ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่อง ด่วน 
     ๓.๑ พิจารณาโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
     ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
นายวิบูลสุข  ตัณจักรวรานนท์ - กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก ในระเบียบวาระที่ ๓.๑ พิจารณาโอน 
เลขานุการสภาฯ   แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
     ๒๕๖๕  
      ด้วยเทศบาลต าบลท่าเกษม จะโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์
     ที่ดินและสิ่งก่อสร้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณของ 
     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ การ
     โอนงบประมาณรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ 
     ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติ
     ของสภาท้องถิ่นเพ่ือให้การบริหารกิจการของเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึง
     ด าเนินการดังนี้ 
      เทศบาลต าบลท่าเกษม จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
     ครุภัณฑท์ี่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดังนี้ 
     โอนลด 
      แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
     ประเภทครุภัณฑ์ งานบ้านงานครัว โครงการจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด ๑๕ ลิตร 
     งบประมาณตั้งไว้ ๑๑,๐๐๐ บาท โอนลดจ านวน ๑๑,๐๐๐ บาท 
     โอนเพิ่ม เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ 
      แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
     ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน โครงการจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด ๑๕ ลิตร จ านวน 
      ๑ เครื่อง เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๐๐๐ บาท ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ซึ่งมี 
     คุณลักษณะดังนี้ 

- สามารถดูดฝุ่นและน้ า 
- เป็นราคาพร้อมอุปกรณ ์
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     โอนลด  
      แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร หมวด 
     เงินเดือนฝ่ายประจ าประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  
     งบประมาณคงเหลือ ๑,๑๖๖,๗๖๐ บาท โอนลดจ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท  
     โอนเพิ่ม เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ 
      แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
     ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออีเล็กทรอนิกส์  โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์  
     Multifunction  เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า จ านวน ๑ เครื่อง เป็นเงินทั้งสิ้น  
     ๑๐,๐๐๐ บาท ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
     ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ซึ่งมีคุณลักษณะต่อไปนี้ 

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner  และ 
Fax ภายในเครื่องเดียวกัน 

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๖๐๐x๖๐๐ dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษA๔ ไม่น้อยกว่า ๒๘ หน้าต่อ 

นาที (ppm) 
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕๖ MB 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A๔ ได ้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)  
- สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ 
- สามารถย่อและขยายได้ ๒๕ ถึง ๔๐๐ เปอร์เซ็นต์ 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐ 

Base-T หรือดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า ๒๕๐ แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A๔ ,Letter, Legal และสามารถก าหนดขนาดของ

กระดาษเองได้ 
งบประมาณท่ีขอโอนลดทั้งสิ้น จ านวน ๒๑,๐๐๐ บาท 
งบประมาณท่ีขอโอนเพิ่มทั้งสิ้น จ านวน ๒๑,๐๐๐ บาท 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

นายมังกร  แก้วพัฒน์  - ขอมติที่ประชุมสภาสมัยสามัญสมัย ๑ ครั้งที่ ๑ เห็นชอบอนุมัติโอนแก้ไข 
ประธานสภาเทศบาล  เปลี่ยนแปลงค าชี้แจง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
     ๒๕๖๕ 
มติที่ประชุม  อนุมัติ          ๑๒   เสียง 

 ไมอ่นุมัติ         –   เสียง 
 งดออกเสียง     –   เสียง 
 
 
 
 
 



-๗- 
๓.๒ การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสภาสามัญประจ าปี ๒๕๖๕ ระยะเวลา และ
วันเริ่มต้นประชุมสมัยสามัญประจ าปี ๒๕๖๕ วันเริ่มสมัยประชุมและระยะเวลา
ของสมัยประชุมสมัยแรกของปี ๒๕๖๖ 

นายวิบูลสุข ตัณจักรวรานนท์ - พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง(ฉบับที่ ๑๔) 
เลขานุการสภา   พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๒๔  ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญ
     ครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปีให้สภาก าหนดและตามระเบียบ 
     กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไข 
     เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๑ การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญ 
     ประจ าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น  
     วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ
     ประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญ
     ประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้น าความในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม เมื่อ
     สภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ 
     ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นายมานพ เพาะแป้น  - เรียนท่านประธานสภา การก าหนดสมัยการประชุมนั้นผมขอเสนอในที ่
สมาชิกสภาเทศบาล  ประชุมว่าครั้งนี้จะก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมส าหรับปี พ.ศ.  ๒๕๖๕  จ า น วน  ๔ 
     สมัย ดังนี้ 

๑. สมัยสามัญสมัยที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ – ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ 
ระยะเวลาของสมัยประชุม ๓๐ วัน  

๒. สมัยสามัญสมัยที่ ๒ เดือน พฤษภาคมวันที่  ๑  - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕  
ระยะเวลาของสมัยประชุม ๓๐ วัน 

๓. สมัยสามัญสมัยที่ ๓ เดือน สิงหาคม   วันที่  ๑ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ระยะเวลาของสมัยประชุม ๓๐ วัน 

๔. สมัยสามัญสมัยที่ ๔ เดือน ธันวาคม   วันที่  ๑ – ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๕  
ระยะเวลาของสมัยประชุม ๓๐ วัน 
วันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป คือ เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 
๑ กุมภาพันธ์ – ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ ระยะเวลาของสมัยประชุม ๓๐ วัน 
   

นายมังกร  แก้วพัฒน์  - ขอมติที่ประชุมสภาสมัยสามัญสมัย 1 ครั้งที่ 1 เห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล  รายจ่าย 
      อนุมัต ิ         ๑๒   เสียง 
      ไมอ่นุมัต ิ        –   เสียง 
      งดออกเสียง     –   เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  อ่ืนๆ  
นายสมบูรณ์ ยรรยง  - เรียนท่านประธานสภา ผมสมบูรณ์ ยรรยง สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑ ขอสอบถาม 
สมาชิกสภาเทศบาล  เรื่องการขยายเขตไฟฟ้า กรณีที่ประชาชนต้องการขอใช้ไฟฟ้า หากบ้านอยู่ตรงข้าม
     เสาไฟฟ้าก็ต้องมีการปักเสาโยงสายไฟเข้าโดยการไฟฟ้าฯเป็นผู้ด าเนินการเอง แต่เดิม
     จะใช้เสาอะไรก็ได้แต่ปัจจุบันไม่สามารถท าได้แล้ว ซึ่งการขยายไฟฟ้านั้นมีค่าใช้จ่าย
     สูง เพ่ือให้เป็นการช่วยเหลือประชาชน ผมได้สอบถามเจ้าหน้าที่การไฟฟ้า ก็ได้รับ 
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     ค าแนะน าว่าให้น าเรื่องการขยายเขตไฟฟ้าเข้าสภาเทศบาล เพ่ือด าเนินการขยายเขต
     ไฟฟ้าได้จึงขอหารือท่านประธานให้ด าเนินการช่วยเหลือประชาชน ตั้งงบประมาณ
     ช่วยเหลือได้หรือไม่ครับ 
นายวิบูลสุข  ตัณจักรวรานนท์ - ตามท่ีท่านสมาชิกได้สอบถามนั้นต้องด าเนินการท าเป็นเทศบัญญัติโดยมติของสภา  
เลขานุการสภาฯ    
นายวิเชียร สุคนธประทีป  - ผมขอเพ่ิมเติมการขยายเขตไฟฟ้าต้องบรรจุลงในเทศบัญญัติ หากต้องการ 
นายกเทศมนตรีต าบลท่าเกษม   ช่วยเหลือประชาชนแต่ไม่มีในเทศบัญญัติ ไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากเป็นการ
                                        ผิดระเบียบ อีกทั้งปัจจุบันหน่วยงานตรวจสอบได้มีการตรวจสอบที่เข้มงวดมาก ต้อง
                                        ใช้งบประมาณอย่างถูกต้องและโปร่งใส  
นายสุริยา  ผลาหาญ - เรียนท่านประธานสภา ท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกและหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน 
หัวหน้าส านักปลัด ผมขอชี้แจงเรื่องแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบส าหรับสภาและผู้ปฏิบัติ ตามท่ี 
   ท่านสมาชิกเคยหารือประเด็นนี้กันมาแล้วนะครับ 

๑. การให้เงินให้หน่วยงานอ่ืน เช่น ไฟฟ้า ประปา เข้าข่ายเงินอุดหนุน ตามพรบ.
เทศบาล ต้องน าเข้าสภาเพ่ืออนุมัติ อ านาจนายกไม่สามารถด าเนินการเองได้ 

๒.  การจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องน าเข้าสภา  ต้ อง เป็ น ไป เ พ่ื อประโยชน์ สุ ข ของ
ประชาชน  และเป็นประโยชน์แก่สาธารณะมิใช่ประโยชน์แก่บุคคลใดบุคล
หนึ่ง  

ด.ต.ฐากฤชภ์  ทองเกิด - ตามท่ีท่านสมาชิกน าเรียนสอบถามในสภา ผมได้โทรสอบถามที่ส านักงานการไฟฟ้า 
เลขานุการนายก จังหวัดสระแก้วแล้วว่ากรณีที่การขยายเขตไฟฟ้าไม่เกิน ๑๖๐ เมตร ผู้ใช้ไฟสามารถ
   เข้าไปติดต่อขอให้การไฟฟ้าด าเนินการได้เลยเป็นงบประมาณของการไฟฟ้า ไม่ต้อง
   ใช้งบประมาณเทศบาล แต่ต้องเป็นบ้านสร้างใหม่นะครับ ขอน าเรียนไว้เพ่ือแจ้งให้
   ประชาชนทราบด้วยครับ ขอบคุณครับ 
นายสมบูรณ์ ยรรยง  - ตามท่ีผมได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าก็ได้แนะน าว่าให้ประชาชนไปแจ้ง 
สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลฯ ให้เทศบาลฯตั้งงบประมาณให้ โดยน าเรื่องเข้าสภาเมื่อผ่านสภาแล้วก็โอน
   ให้การไฟฟ้าท าการขยายเขตได้ 
นายวิบูลสุข  ตัณจักรวรานนท์ - ขออนุญาตขยายความเพ่ิมเติมเรื่องประโยชน์สาธารณะ ในเทศบัญญัติ  
เลขานุการสภาฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของเทศบาลฯแผนงานการเคหะและชุมชนตั้งไว้ในหมวดเงิน
   อุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ มีหน่วยงานเดียวคือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ านวน 
  ๗๐,๐๐๐ บาท  เพื่ออุดหนุนงบประมาณให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว 
   โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมไฟส่องสว่าง ถนนเทศบาลซอย ๕ ท้ายซอยเลียบทาง
   รถไฟแยก ๒ นี่คือประโยชน์สาธารณะ นอกจากขยายเขตไฟฟ้าประชาชนได้ใช้ 
   ประโยชน์ไฟส่องสว่างผู้สัญจรตามถนน ทุกครั้งที่ท าเราจะน าเข้าแผน เข้าประชาคม 
   จัดล าดับความส าคัญ มีที่ได้บ้างต้องขยายเขตมาติดตั้งไฟส่องสว่าง เพราะปัจจุบัน
  การติดตั้งเสาไฟเองไม่สามารถด าเนินการเองได้ เพราะต้องเป็นไปตามหลักการของ
  การไฟฟ้า จึงต้องแจ้งให้ทราบ เมื่อเราท างบประมาณ สภาเห็นชอบก็ให้เข้ามา 
  ตรวจสอบประมาณการ นี่คือประโยชน์สาธารณะ ซึ่งมีถนนเทศบาลซอย ๕ ท้ายซอย
  เลียบทางรถไฟแยก ๒ ที่เดียวส าหรับปีนี้ ขอน าเรียนเพิ่มเติมเพียงเท่านี้ครับ 
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นายมานพ  เพาะแป้น  - กราบเรียนท่านประธานสภา ผมนายมานพ เพาะแป้น ในวาระอ่ืนๆนี้ผมขอฝาก 
สมาชิกสภาเทศบาล  ท่านประธานสภา ไปยังฝ่ายบริหาร ตามที่ต้องการให้สระหนองด่านเป็นศูนย์รวม
     ออกก าลังกาย เวลานี้ก็มีการรณรงค์การออกก าลังกายวันจันทร์ – วันศุกร์ ทุกวัน 
     ผมคิดว่าเป็นการดี แต่ก็ให้ดูสนามฟุตซอลข้างๆ ไม่ค่อยได้ใช้ให้ดูแลรักษาให้สามารถ
     ใช้การได้เพ่ือให้ประชาชนเข้าไปใช้ และขอเสนอให้มีการเพ่ิมอุปกรณ์กีฬาที่บริเวณ
     นั้นสามารถเล่นได้ ไม่ใช่แค่การเต้นแอโรบิกอย่างเดียว เช่น ตะกร้อ เพ่ือมีความ 
     หลากหลาย ขอขอบคุณครับ 
นายประวิท  ผลาหาญ  - เรียนประธานสภา ผมขอสอบถามที่ไปส ารวจไว้ เรื่องท่อระบายน้ าด าเนินการไปถึง 
สมาชิกสภาเทศบาล  ขั้นตอนใดแล้วครับ 
นายวิเชียร สุคนธประทีป  - ขออนุญาตชี้แจง ยังไม่ได้เสนอเรื่องมาแต่ได้ประมาณการไว้เรียบร้อยแล้ว 
นายกเทศมนตรีต าบลท่าเกษม    ประมาณสามแสนกว่าบาทแต่ต้องใช้เงินสะสมในการด าเนินการ 
นายวิบูลสุข  ตัณจักรวรานนท์ -  ประมาณการจากบริษัทกิจจันทรา การลอกท่อระบายน้ าซอย ๑๑ แยกในซอย  
เลขานุการสภา   ๐.๔๐ ตร.ม. ซอย ๓ รวมถึงหน้าบ้านวทัญญา รางระบายน้ ารูปตัวยู ซอย ๖ ราง
     ระบายน้ ารูปตัวยู ซอย ๒ รางระบายน้ าแยกในซอย ซอย ๑๐ ตลาดสายฝน ซอย 
     ๑๒ ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม. รวมvat ๓๓๒,๓๙๕.๕๐ บาท วิธีการเป็น
     ลักษณะรับเหมาดูดโคลน                                      
นายสมบูรณ์  ยรรยง  - เรียนประธานสภา กรณีซอยที่เราจะท าการลอกท่อระบายที่ส ารวจกัน ซอย ๑๑  
 

สมาชิกสภาเทศบาล  คลองเตยหน้าอาคารอเนกประสงค์เทศบาล ซอยแยกกลางบ้านประวิท ซอยหน้า
     บ้านหมอทันยาวไปบ้านยายแก้ว ซอยคู่กันซอย ๓ ยาวมา ๒ ฝั่ง และหลังร้านโสเจ้ง
     มาหาซอย ๓ ส่วนฝั่งทางด้านทิศใต้ คือ ซอยทนาย ซอยหลังเซเว่น จากกลางซอยมา
     ปากซอย ซอยหลังตลาด ซอยห้องแถวสายฝนมาถึงบ้านประธานเติม ครับ 
นายวิเชียร สุคนธประทีป  - ตามที่ท่านได้ไปส ารวจมาแล้วนั้น ขออนุญาตใช้เงินสะสมตามรายการที่เสนอมา
นายกเทศมนตรีต าบลท่าเกษม    ประชุมอีกครั้งสิ้นเดือนนี้ 
นายวิบูลสุข  ตัณจักรวรานนท์ -  ขออนุญาตปรึกษาเรื่องเงินสะสม ถ้าเป็นกรณีเร่งด่วนแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน  
เลขานุการสภา   ทางขาด กรณีท่ีลอกท่อเราสามารถโอนงบประมาณจากส่วนอ่ืนมาด าเนินการได้ 
นายธนาพล ริยะตานนท์  - ผมคิดว่าการลอกท่อระบายน้ าเป็นความจ าเป็นเร่งด่วน เพราะได้ปรึกษากับผอ. 
สมาชิกสภาเทศบาล  กองช่าง ว่าตั้งแต่สร้างมายังไม่เคยล้างท าความสะอาด ตามท่ีพวกผมไปส ารวจกันมา
     พบดินพอกขึ้นมากเต็มไปหมด อย่างน้อยก็เป็นการช่วยเรื่องน้ าท่วมได้ไม่มากก็น้อย 
     ขอบคุณครับ 
นายมังกร  แก้วพัฒน์  - มีสมาชิกท่านใดมีอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีขอปิดการประชุมครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.  
 

               (ลงชื่อ)                                      เลขานุการสภา 
    (นายวิบูลสุข  ตัณจักรวรานนท์) 
 

 
     (ลงชื่อ)                                       ผู้บันทึกการประชุม 
      (นายอ านวยโชค  ภูมิวาลย์) 
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 คณะกรรมการสามัญประจ าเทศบาล ได้ท าการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฉบับนี้แล้ว เมื่อวันที่  10 
มีนาคม 2565 เห็นว่าถูกต้องตรงกับความจริง 
 
              (ลงชื่อ)                                 ประธานกรรมการ 
                 (นายสมบูรณ์ ยรรยง) 
     
              (ลงชื่อ)                                 กรรมการ 

                (นายแสวง จันทกุมาร) 
  
              (ลงชื่อ)                                กรรมการ 

                  (นายณรงค์ พิดา) 
 

 รายงานการประชุมนี้สภาเทศบาลต าบลท่าเกษมได้รับรองแล้ว เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 
 
 
              (ลงชื่อ)                               ประธานสภาเทศบาล 
      (นายมังกร  แก้วพัฒน์) 
 
 
 
 
 

 


